

'ครู'ต้องสอบใบวิชาชีพ กฎใหม่ครูสภาฯปีนี้

ครูสภาฯยกระดับมาตรฐานครู ออกประกาศใหม่บังคับครั้งแรกในไทย ต้องสอบใบอนุญาตวิชาชีพหลังจบ เช่นเดียวกับแพทย์-พยาบาล หวังพัฒนาการศึกษา มีผลตั้งแต่ปีนี้ ทั้งยังกำหนดสัดส่วนการเรียน 1 ห้อง ต้องไม่เกิน 30 คน (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ครู

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายไพฑูริย์ สิ้นลาร์ดี ประธานกรรมการครูสภาฯ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศครูสภาฯ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 แล้ว โดยได้กำหนดการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต โดยหลักสูตรที่จะเสนอให้ครูสภาฯรับรองต้องได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันเช่นเดียวกับสถานที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันเช่นเดียวกัน

นายไพฑูริย์กล่าวว่า สถาบันที่จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองให้ยื่นเสนอต่อครูสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน และในกรณีที่มีการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาแล้ว หากผลการประเมินของคณะกรรมการของครูสภาฯที่ทำหน้าที่ประเมิน พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เลขธิการครูสภาฯจะแจ้งให้สถาบันปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรแต่ละสถาบันไม่เกินคราวละ 5 ปี และสถาบันต้องขอรับการประเมินใหม่ก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 60 วัน

"ในข้อ 6 ของประกาศนี้ ยังกำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตวิชาชีพครูตามที่ครูสภาฯกำหนดก่อน จะมีผลกับนักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยจะต้องรับการประเมินเมื่อจบการศึกษาช่วงปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ครูสภาฯจะต้องกำหนดรายละเอียดของ

การทดสอบอีกครั้ง โดยอาจจะดูจากแนวทางของวิชาชีพอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น" นายไพฑูริย์กล่าว

นายไพฑูริย์กล่าวว่า ประกาศครูสภาฯฉบับนี้ ได้กำหนดมาตรฐานหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรีควบปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หรือ ป.บัณฑิต ปริญญาโท 2 ปี ปริญญาโท 4 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ส่วนมาตรฐานการผลิตได้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สัดส่วนคณาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษา 1 ต่อ 30 ห้องหนึ่งห้องเรียนมีนิสิตนักศึกษาไม่เกิน 30 คน จะใช้กับหลักสูตรปริญญาตรีไปถึงปริญญาเอก ส่วนบัณฑิตศึกษากำหนดสัดส่วนดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

นายไพฑูริย์กล่าวว่า หลักสูตรที่ได้รับการรับรองครูสภาฯจะส่งคณะกรรมการไปติดตามผลเชิงประจักษ์หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยจะขอพบนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ พี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาที่นิสิต นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน ซึ่งเชื่อว่าประกาศครูสภาฯดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

นายประวีต เอรารวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน กล่าวว่า เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีการกำหนดจำนวนรับนักศึกษาให้อยู่ที่ 30 คนต่อห้อง เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และมุ่งการฝึกภาคปฏิบัติให้กับบัณฑิตครูมากขึ้น ไม่ใช่เน้นการบรรยายเหมือนที่ผ่านมา

นายประวีตกล่าวว่า ส่วนที่ให้นักศึกษาต้องทำการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น จะเป็นผลดี เพราะจะทำให้สามารถคัดคนที่อยากเป็นครูจริงๆ มาเป็นครูได้ และเท่าที่ทราบการทดสอบดังกล่าว จะเป็นการวัดสมรรถนะความเป็นครู ไม่ใช่เรื่องทางวิชาการเท่านั้น แต่จะดูในเรื่อง

คุณลักษณะ ทักษะการสอน รวมถึงจิตวิญญาณ ความเป็นครูที่มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน โดยสิ่งเหล่านี้ นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนการสอนที่จะต้องเน้นการฝึกปฏิบัติจริงๆ

ขณะที่ น.ส.วนิดา ทิพย์กมลธนกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าว ว่า เรื่องนี้มองได้สองมุม ในมุมของคนที่ยังเรียนหลักสูตรครู 5 ปี ที่ใช้ระยะเวลาเกินกว่าหลักสูตรปริญญาตรีทั่วไปเมื่อจบออกมาแล้วก็ควรจะได้อะไรบ้างจากใบประกอบวิชาชีพครูเลย แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง หากเรียนจบออกมาแล้วได้อะไรบ้างจากใบประกอบวิชาชีพครู อาจจะไม่ได้อะไรเลยและจะไม่มีตัวกระตุ้นนิสิต นักศึกษาให้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 อยู่เสมอ เพราะการจะออกไปเป็นครู จะต้องมีความรอบรู้และต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะเวลาไปสอนหนังสือนักเรียนครูต้องมีความรู้ด้วย

"ปัจจุบันคนมองว่าวิชาชีพครู คนเก่งไม่ค่อยมาเรียนกันเพราะเงินเดือนอาจไม่เยอะ แต่หากมีการทดสอบความสามารถว่าการเป็นครูไม่ได้ง่าย จะต้องมีการทดสอบก่อนได้ใบประกอบวิชาชีพ จึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนี้ให้สูงขึ้น และที่สำคัญจะส่งผลดีต่อการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น" น.ส.วนิดากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อไปนี้สถาบันผลิตครูทุกแห่งจะต้องขอรับการรับรองจากครูสภาฯก่อนที่จะเปิดหลักสูตรได้ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่แต่ละปีจะมีประมาณ 50,000 คน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบจากครูสภาฯ จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นการครั้งแรกในประเทศไทยที่ต้องสอบ จากในอดีตนิสิตนักศึกษาสามารถได้รับใบอนุญาตฯอัตโนมัติ